
 

 

  

   
ค ำกล่ำวของ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 

ในกำรเข้ำร่วมกำรประชุมผู้น ำ P4G ครั้งที่ ๒ ในช่วงกำรหำรือระหว่ำงผู้น ำ (Leaders' Dialogue)  
วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. (ตำมเวลำประเทศไทย) 

ณ อำคำรภักดีบดินทร์ ท ำเนียบรัฐบำล ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 
 

 (ความยาว ๓ นาที) 
 

หัวข้อ:   Inclusive Green Recovery from COVID-19 
ประเด็นค ำถำม: What are the efforts that can be made by countries to pursue Inclusive   
                    Green Recovery from COVID-19? In what areas can the international  
                    community cooperate to deliver Green Recovery? 
 

ท่ำนประธำน  
และท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำนครับ 

๑. ผมขอขอบคุณท่านประธานาธิบดีมุน ที่เชิญผมเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ แต่โดยที่สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-๑๙ ยังด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางไปพบปะ                           
เจอตัวกัน ก็หวังว่าจะสามารถกระท าได้ตามท่ีตั้งใจไว้ ในอนาคตอันใกล้นี้ครับ อย่างไรตาม การประชุม 
ครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสให้พวกเราได้หารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเพ่ือน าไปสู่การฟ้ืนฟจูากโควิด-๑๙                   
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 

๒. โควิด-๑๙ ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกในทุกมิติ และเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการบรรลุเอสดีจี ดังนั้น        
การฟ้ืนฟูจากการแพร่ระบาดนี้ จึงควรสอดคล้องกับการขับเคลื่อนเอสดีจี และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน     
ไปพรอ้มกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องหลักสุขภาพหนึ่งเดียว ซึ่งครอบคลุมทั้งมนุษย์และธรรมชาติ  

๓. เพ่ือตอบโจทย์ความท้าทายดังกล่าว ประเทศไทยไดน้้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น       
แนวทางการพัฒนาที่เน้นการเสริมสร้างพลังของประชาชน สร้างความต้านทาน และส่งเสริมความสมดุล
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างครอบคลุม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  

๔. เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ไทยไดป้ระกาศให้การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว แบบองค์รวม เป็นวาระแห่งชาติ ซ่ึงถือเป็นหนึ่งในแนวทางส าคัญ                              
ต่อการฟ้ืนฟูประเทศจากโควิด-๑๙ ให้เรากลับมาเข้มแข็งและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่าเดิม ผ่านการใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการ
สูญเสียทรัพยากรตลอดห่วงโซ่การผลิต เปลี่ยนของเสียให้มีมูลค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม        
โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายด้วยการขับเคลื่อนผ่านกลไกจตุภาคี ซ่ึงประกอบด้วยภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน เพ่ือน าไปสู่การฟ้ืนตัวและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๕. ผมเชื่อว่า โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี เป็นแนวทางท่ีสอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักของการประชุมครั้งนี้                     
และตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันของมนุษยชาติ และเมื่อมองไปข้างหน้า      
โมเดลเศรษฐกิจนี้จะเป็นประเด็นส าคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง 
ไทยกับประชาคมระหว่างประเทศในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบเอเปค ซ่ึงเราจะเป็นเจ้าภาพ       
ในปีหน้า                       



 - 2 - 

๖. ในด้านสิ่งแวดล้อม โควิด-๑๙ ท าให้ความร่วมมือที่เก่ียวข้องในเวทีระหว่างประเทศต้องชะงักงัน ผมจึง 
ขอถือโอกาสนี้ สนับสนุนให้ทุกประเทศเร่งด าเนินการตามพันธกรณีต่าง ๆ ที่จะรับมือกับความท้าทาย 
ในทุกรูปแบบ ตลอดจนควรแสดงเจตจ านงร่วมกันในการผลักดันให้การประชุมที่เกี่ยวข้องในปีนี้ โดยเฉพาะ
การประชุม COP 26 ซึ่งจะมีข้ึนในเดือนพฤศจิกายน ที่สหราชอาณาจักร มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 

๗. ส าหรับประเทศไทย ตัวอย่างที่ส าคัญในการรับมือกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่นี้ คือเราอยู่ระหว่างการยกร่าง
พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงเป็นกฎหมายที่มีสาระครอบคลุมการด าเนินการใน 
ทุกมิตทิี่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมมาก
ยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน รัฐบาลไดก้ าหนดเป้าหมายให้มกีารใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ จ านวน ๑๕ ล้านคัน 
หรือประมาณ ๑ ใน ๓ ของยานยนต์ทั้งหมด ภายในปี ๒๕๗๘ เพ่ือเป็นการลดมลพิษด้วย และการก าหนด
มาตรฐานราคาของคาร์บอนเครดิตที่เป็นธรรม รวมทั้งการปลูกต้นไม้ยืนต้นร้อยล้านต้น เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้มาก
ขึ้น เพ่ิมการใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นอีกท้ัง การลดขยะบนบก ขยะทะเล ตามยุทธศาสตร์และแผน
แม่บทที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้เพื่อไปสู่เป้าหมายให้ได้โดยเร็ว สนับสนุนการประกอบการค้า อุตสาหกรรมสีเขียว 
โดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในการประกอบการธุรกิจ ได้แก่ เคารพ คุ้มครอง เยียวยา 

 
ทุกท่ำนครับ 

๘. เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า วิกฤตโควิด-๑๙ ได้ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าในหลายด้าน ทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ดังนั้น ผมจึงขอเชิญชวนให้ทุกประเทศร่วมกันหารือเก่ียวกับแนวทางความร่วมมือใหม่ๆ 
ในทุกระดับและทุกช่องทางท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการ
แลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการเติบโตสีเขียวอย่างแท้จริงและยั่งยืน  

๙. สุดท้ายนี้ ผมขอชื่นชมนโยบายมุ่งใต้ใหม่พลัสของเกาหลีใต้ และเห็นว่าเราควรกระชับความเป็นหุ้นส่วน
ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกันภายใต้นโยบายสีเขียวใหม่ของเกาหลีใต้                       
โมเดลเศรษฐกิจบีซีจีของไทย และแนวทางการฟ้ืนฟูสีเขียวของประเทศอ่ืน ๆ ในกรอบที่เก่ียวข้อง     
รวมทัง้เอเปค ซ่ึงไทยจะเป็นประธานในปี ๒๕๖๕  

๑๐. ขอบคุณครับ 

 

******************************* 

กองกิจการเพ่ือการพัฒนา 
กรมองค์การระหว่างประเทศ 

 พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 
 


